

ปกิณกะ

ความเป็นมาในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พลโท ศ.พิเศษ ทนตแพทย์ พิศาล เทพลีธา

อดีตครองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก

ความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผลมาจากการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก ปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยเฉพาะตามหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติงานในท้องถื่นกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญ จะหาแพทย์ไปปฏิบัติราชการได้ยาก และขณะที่กองทัพบกขาดแคลนแพทย์ ส่วนราชการอื่นๆ ในประเทศไทยก็อยู่ในภาวะขาดแคลนเช่นกัน

การแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก กรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการไปแล้วหลายวิธี เช่นให้ทุนแก่นักศึกษาแพทย์ คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตลอดจนขอความร่วมมือแพทย์พลเรือนมาช่วยราชการในโรงพยาบาลกองทัพบก แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

กรมแพทย์ทหารบกจึงได้พิจารณาแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์โดยวิธีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น เพราะเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้

การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. กรมแพทย์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2511 ในขณะที่ พลโท ผ่อง มีคุณเอี่ยม เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก โดยกรมแพทย์ทหารบกได้รายงานกองทัพบก ตามหนังสือที่ กท 0329/21913 ลง 20 พฤศจิกายน 2511 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก โดยเรียนผู้บัญชาการทหารบก (ผ่านเสนาธิการทหารบก) มีแผนการดำเนินงานที่เสนอขอรับความเห็นชอบจากกองทัพบก ดังนี้คือ

1) ติดต่อนขอให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพิ่มการผลิตนักศึกษาเตรียมแพทย์ปีที่ 1 ปีที่ 2 และนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ปีที่ 2 สำหรับกองทัพบกขึ้นอีกปีละ 30 คน ตลอดปีทุกปี โดยจะขอให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2512

เป็นต้นไป ส่วนการศึกษาในชั้นแพทยศาสตร์ปีที่ 3 และปีที่ 4 กรมแพทย์ทหารบกจะทำการให้การศึกษาเอง โดยใช้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรม

2) นักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักเรียนนายทหารเช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อย ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่เมื่อเข้าศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ โดยนับอายุราชการตั้งแต่เริ่มแรกเป็นนักศึกษา นักศึกษาเหล่านี้จะอยู่ในความปกครองดูแลของโรงเรียนแพทย์ทหารบกเพื่อกองทัพบกจะได้แพทย์ที่มีกำเนิดจากกองทัพบกโดยตรง ซึ่งจะเป็นการโน้มแน่วจิตใจให้แก่แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ทหาร ทั้งนี้รับนักศึกษาปีละ 30 คน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะให้รับราชการในกองทัพบกและเหล่าทัพอื่นด้วย

ขณะเดียวกันกรมแพทย์ทหารบก ได้มีหนังสือที่ กท 0329/22437 ลง 28 พฤศจิกายน 2511 เรื่องการผลิตแพทย์ทหาร เรียนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขอให้สนับสนุนการผลิตนักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ปีที่ 2 และนักศึกษาแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ปีที่ 2 ชั้นละ 30 คน โดยขอเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ส่วนการสอบไล่นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 และปีที่ 4 จะสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โดยตลอด

กรมแพทย์ทหารบกได้ออกคำสั่งกรมแพทย์ทหารบกที่ 250/11 ลง 12 ธันวาคม 2511 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการร่างโครงการและเสนอของบประมาณจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย พลตรี ทิพย์ ผลโภาค เป็นประธานกรรมการ พันโท สุ่ม ทิพย์มงคล กรรมการ พันตรี ประสาท ประสงค์จรรยา กรรมการ พันโท พิศาล เทพลีธา กรรมการและเลขานุการ พันตรี สกล ประเสริฐสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ต่อมากรมแพทย์ทหารบกได้ออกคำสั่ง กรมแพทย์ทหารบก เฉพาะ ที่ กท 39/13 ลง 5 กุมภาพันธ์ 2513 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ

พิจารณาเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก กรรมการประกอบด้วย พลตรี ทิพย์ ผลโภาค ประธานกรรมการ พลตรี ประเดิม พิษผล พันเอก ซอบ พัฒนะจริฎ พันเอก ประสาร บุญยทรรศนีย์ พันเอก วราภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พันเอก ช่วย ทองใบ พันเอก สะอาด ประเสริฐสม พันเอก กุล พิชัยจุมพล พันโท สนั่น ทิพย์มงคล พันโท พิศาล เทพลิพิธา พันโท บุญเกตุ เหล่าวานิช และพันโท ประเทือง สุกนธรส เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรมแพทย์ทหารบก ได้ออกคำสั่งกรมแพทย์ทหารบก เฉพาะ ที่ 198/13 ลง 3 กรกฎาคม 2513 เรื่องแก้คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร ให้พันโท ประเทือง สุกนธรส กรรมการและเลขานุการ พันจากรกรรมการและเลขานุการเนื่องจากย้ายไปรับราชการหน่วยอื่น และได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกคือ พันโท ลัญญพันธ์ ศรีพิชิต พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา กรรมการและเลขานุการ พันตรี ชามู สุวรรณวิภักซ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. กองทัพบกได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารบก ตามที่กรมแพทย์ทหารบกเสนอในการประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการครั้งที่ 16/12 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2512 โดยมีเสนาธิการทหารบกเป็นประธานที่ประชุม ข้อพิจารณาของที่ประชุมกรมฝ่ายเสนาธิการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2512 มีความเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่จะดำเนินการตามที่กรมแพทย์ทหารบกเสนอขึ้นอยู่กับที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จะสามารถเพิ่มการผลิตนักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ปีที่ 2 และนักศึกษาแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ปีที่ 2 ให้แก่กรมแพทย์ทหารบกอีกปีละ 30 คน ได้หรือไม่เพียงใดและในการเพิ่มการผลิตนี้ทางมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จะต้องให้กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณในเรื่องใดบ้าง ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหาร โดยให้กรมแพทย์ทหารบกดำเนินการติดต่อกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้แจ้งผลให้กรมยุทธการทหารบกทราบ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ขณะเดียวกันกองทัพบกจะได้ทำเรื่องขออนุมัติแผนดำเนินการต่อกองบัญชาการทหารสูงสุดต่อไป

3. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2513 กองทัพบกได้รายงานกองบัญชาการทหารสูงสุดตามหนังสือ ที่ กท 0317/790 ลง 26 มกราคม 2513 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารบก เพื่อขออนุมัติหลักการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารบกตามวิธีการที่กรมแพทย์ทหารบกเสนอ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ทักท้วงด้วยความห่วงใยว่า คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล จะสอนนักศึกษาในชั้นเตรียมแพทย์และแพทยศาสตร์ปีที่ 1 ปีที่ 2 ให้ได้หรือ และผลจากการประสานงานระหว่างกรมแพทย์ทหารบกกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยมหิดลไม่สามารถให้การสนับสนุนได้

4. คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารที่กรมแพทย์ทหารบกได้แต่งตั้งขึ้น ได้ใช้ความพยายามในการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารอีกครั้งหนึ่ง โดยติดต่อกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอนในชั้นเตรียมแพทย์หลักสูตร 2 ปีให้ ตามหนังสือกรมแพทย์ทหารบกที่ กท 0329/21842 ลง 17 ธันวาคม 2514 ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ สร.ท.ม. ที่ 0401/906 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2515

5. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2515 กรมแพทย์ทหารบกในขณะนั้น พลโท ทิพย์ ผลโภาค เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารต่อกองทัพบก ตามหนังสือกรมแพทย์ทหารบก ที่ กท 0329/9580 ลง 31 พฤษภาคม 2515 โดยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการไปจากเดิมที่ได้เคยเสนอไว้ กล่าวคือการศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี จะให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการให้ส่วนชั้นแพทยศาสตร์หลักสูตร 4 ปี ระดับปริคินิก 2 ปี และระดับคลินิก 2 ปี จะให้โรงเรียนแพทย์ทหารบกเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมกันนี้ได้ขอเปลี่ยนชื่อ "โรงเรียนแพทย์ทหารบก" เป็น "วิทยาลัยแพทย์ทหารบก" ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยรับนักศึกษาปีละ 32 คน โครงการที่กรมแพทย์ทหารบกเสนอไปกองทัพบกนี้ จัดทำเป็นโครงการ 6 ปี วงเงิน 114,890,000.- บาท กองทัพบกได้เห็นชอบด้วยกับโครงการที่กรมแพทย์ทหารบกได้เสนอ

6. กองทัพบกได้เสนอโครงการนี้ต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดตามหนังสือที่ กท 0317/6947 ลง 20 มิถุนายน 2515 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้อนุมัติหลักการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารของกรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2515 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2515 กองทัพบกได้แจ้งให้กรมแพทย์ทหารบกจัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์ทหารในรายละเอียด เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งให้จัดทำอัตราเฉพาะกิจ และอัตราสิ่งอุปกรณ์ของวิทยาลัยแพทยทหารเพื่อขอรับอนุมัติต่อไป

กรมแพทยทหารบกได้ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหารดังนี้

6.1 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 48/16 ลง 20 ก.พ. 16 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร กรรมการประกอบด้วย เจ้ากรมแพทยทหารบก ประธานกรรมการ รองเจ้ากรมแพทยทหารบก ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทยทหารบก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พันเอก พิศาล เทพสิทธิ เป็น กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการนี้มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการและเสนอของบประมาณการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก และในคำสั่งเดียวกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะภุชณะ พลโท ทิพย์ ผลโมค พลตรี พร พิศกนท พลตรี สุพจน์ ขวัญมิตร พลตรี พึ่ง พินธุโยธิน พลตรี สุชาติ ปาลวัฒน์วิไชย

6.2 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 49/16 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการการก่อสร้างวิทยาลัยแพทยทหารอนุกรรมการประกอบด้วย พันเอก ลำเนียง บุษปวนิช ประธานอนุกรรมการ พันเอก สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วทอง พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา ร้อยเอก ไกร ฤทธิไกร และ พันเอก สิงหา เสาวภาพ อนุกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาขบประมาณบก่อสร้างตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร ตามหนังสือกรมแพทยทหารบกที่ 15366/15 กองยุทธการกรมแพทยทหารบกที่ 3916/15 และ ที่ กท 0317/6947 โดยจัดทำรายละเอียดการก่อสร้างและประสานงานกับกองส่งกำลังทหารบก และกรมยุทธโยธาทหารบก

6.3 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 50/19 ลง 20 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำอัตราเฉพาะกิจของวิทยาลัยแพทยทหาร อนุกรรมการประกอบด้วย พลตรี ยง วัชรคุปต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประธานอนุกรรมการ พันเอก สิงหา เสาวภาพ พันเอก พิศาล เทพสิทธิ พันโท โอนทัย แยมยิ้ม พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา พันตรี ชาญ สุวรรณวิภาช และ พันเอก อรรถนี มลิทรานุช อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการนี้มีหน้าที่ในการ

ดำเนินการจัดทำอัตราเฉพาะกิจของวิทยาลัยแพทยทหาร โดยให้ติดต่อประสานงานกับหน่วยเกี่ยวข้องโดยตรง และให้หน่วยขึ้นตรงกรมแพทยทหารบก ให้ความร่วมมือต่อคณะอนุกรรมการชุดนี้

6.4 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 51/16 ลง 20 กุมภาพันธ์ 2516 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำอัตราสิ่งอุปกรณ์ของวิทยาลัยแพทยทหาร อนุกรรมการประกอบด้วย พันเอก บุร อุปลกะสิน ประธานกรรมการ พันเอก ลำเนียง บุษปวนิช พันเอก สิงหา เสาวภาพ พันโท โอนทัย แยมยิ้ม พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา พันตรี ชาญ สุวรรณวิภาช และ พันเอก พิศาล เทพสิทธิ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการนี้มีหน้าที่พิจารณการจัดทำอัตราสิ่งอุปกรณ์ของวิทยาลัยแพทยทหารให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการจัดทำอัตราเฉพาะกิจของวิทยาลัยแพทยทหารต่อไปด้วย

6.5 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 234/16 ลง 9 สิงหาคม 2516 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัยแพทยทหาร อนุกรรมการประกอบด้วย พลตรี ชอภ วัฒนเจริญ ประธานอนุกรรมการ พันเอก ลำเนียง บุษปวนิช พันเอก ปชา สิริวรสาร พันเอก สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วทอง พันเอก สิงหา เสาวภาพ พันโท โอนทัย แยมยิ้ม พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา พันตรี ชาญ สุวรรณวิภาช พันเอก พิศาล เทพสิทธิ อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้วิทยาลัยแพทยทหารมีหลักสูตรที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่จะเชิญบุคคลใดเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำในกิจการนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

6.6 คำสั่งกรมแพทยทหารบก เฉพาะ ที่ 235/16 ลง 9 สิงหาคม 2516 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในภาควิชาในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร ประกอบด้วย พันโท โอนทัย แยมยิ้ม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พันตรี กนกรส หงษ์ทอง ภาควิชา สรีรวิทยา พันโท ภิญโญ ศิริยะพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ร้อยเอกหญิง ณัฐพร อำพันวงษ์ ภาควิชาชีวเคมี ร้อยเอกหญิง ศรีวัฒนา ชิตข่าง ภาควิชาปรสิตวิทยา พันเอก ลำเนียง บุษปวนิช ภาควิชาเภสัชวิทยา พันโทหญิง มยุรี พลังกูร ภาควิชากุมารเวชวิทยา พันเอก สุชาติ สุภสิทธิ์ ภาควิชาจักษุวิทยา พันโท อัครวิน เทพาคำ ภาควิชาสัตวศาสตร์ พันเอก สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้วทอง ภาควิชาอายุรศาสตร์ พันเอก สิงหา เสาวภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ พันโท นันดาเนตร บุญรัตพันธุ์ ภาควิชา

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา พันเอกจิตติ पालวัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา พันโทหญิง วันดี บุญยธรรมณี ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา พันโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์ปิดิกส์ พันโทหญิง เรณู วิชยานนท์ ภาควิชากายภาพบำบัด พันเอก วราภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พันโท ประสาท ประสงค์จรรยา ภาควิชาเวชศาสตร์ทหาร โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละภาควิชาที่ได้แต่งตั้งขึ้นนี้ มีหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดและวิธีดำเนินการในการที่จะให้การศึกษอบรมโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาลัยแพทยทหารได้กำหนดขึ้น และกำหนดความต้องการสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละภาควิชาที่รับผิดชอบ รวมทั้งกิจการอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นๆ ด้วย และมีสิทธิ์ที่จะเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าร่วมในการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร

7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2519 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2516 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร โดยมีเงื่อนไข 3 ประการคือ

- 1) เรื่องการเงินในการผลิตแพทย์ ทางกรมแพทยทหารบก จะต้องรับผิดชอบ
- 2) กรมแพทยทหารบกจะต้องเตรียมการเพื่อสร้างบุคลากรให้มีเพียงพอในการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปรีคลินิก
- 3) วิทยาลัยแพทยทหาร ของกรมแพทยทหารบก ควรจะไปสมทบกับมหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยใดซึ่งมีคณะแพทยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาที่สำเร็จออกไปจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกระหว่างแพทยทหารและแพทย์พลเรือน

8. สภาการศึกษาวิชาการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2516 ได้พิจารณาเรื่องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทหารและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหาร และให้กองทัพบกเป็นเจ้าของเรื่อง ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหารเพื่อสอนวิชาแพทยศาสตร์ต่อไปตามเดิม โดยให้พร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2518

9. ในเดือนมีนาคม 2517 กรมแพทยทหารบก ในขณะที่พลโท ประณต โพธิ์ทิต เป็นเจ้ากรมแพทยทหารบก ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยทหารในรายละเอียดต่อกองทัพบก โดยได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยแพทยทหาร” เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า” ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ และได้เสนอของบประมาณตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นจำนวนเงิน 150,000,000.- บาท โดยจัดทำเป็นโครงการ 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 18 จนถึงปีงบประมาณ 23 โดยมีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานดังนี้

9.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในกองทัพบก โดยผลิตแพทย์ในชั้นมาตรฐานระดับเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้แก่กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ

9.2 หลักสูตรการศึกษาระยะเวลา 6 ปี โดยศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี และชั้นแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี

9.3 การศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการให้ดังนี้

9.3.1 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ที่เข้าศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์จะต้องเป็นชาย และมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมและหรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กองทัพบกกำหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับนักศึกษาในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ จำนวนปีละ 32 คน

9.3.2 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษาเหล่านี้จะมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอยู่ในการปกครองดูแล บังคับบัญชา และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อนักศึกษาสอบไล่ได้ชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 2 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดส่งให้มาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าต่อไป

9.4 การศึกษาในชั้นแพทยศาสตร์หลักสูตร 4 ปี วิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

9.4.1 รับนักศึกษาผู้สำเร็จชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดส่งมาให้ปีละ 32 คน เข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

9.4.2 ผู้ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้รับเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยแล้ว จะมีฐานะและสิทธิเช่นเดียวกับนักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จนกระทั่งจบหลักสูตรการศึกษา กล่าวคือ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย ตำรา ที่พัก และหน่วยราชการตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองประจำการ ทั้งนี้เพื่อกองทัพบกและเหล่าทัพอื่นจะได้แพทย์ที่มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อันจะทำให้มีผลผูกพันทางจิตใจกับกองทัพอย่างแน่นแฟ้น

9.4.3 การศึกษาในชั้นแพทยศาสตร์ระดับปริคณีกวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้ดำเนินการให้การศึกษา

9.4.4 การศึกษาในชั้นแพทยศาสตร์ระดับคลินิกวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นผู้ดำเนินการให้การศึกษาโดยใช้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นโรงพยาบาลที่ให้การศึกษาในระดับคลินิก

9.4.5 จะให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นแพทยศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าพักในอาคารของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาดูแล ตลอดจนให้การฝึกอบรบวิชาทหาร วินัยทหาร และลักษณะผู้นำ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีจิตใจที่จะรับราชการตั้งแต่เริ่มแรก

9.4.6 การสอบไล่เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะให้สอบสมทบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล

9.5 งบประมาณตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ระยะเวลา ๖ ปี เป็นจำนวนเงิน 150,000,000.- บาท แบ่งออกในแต่ละปีดังนี้

ปี ๑๘	จำนวนเงิน	๔๔,๖๖๘,๒๔๐ บาท
ปี ๑๙	"	๕๖,๔๑๔,๐๗๘ บาท
ปี ๒๐	"	๒๑,๘๗๗,๔๐๘ บาท
ปี ๒๑	"	๑๒,๐๐๕,๘๑๘ บาท
ปี ๒๒	"	๘,๗๗๗,๙๖๘ บาท
ปี ๒๓	"	๖,๒๕๖,๔๘๘ บาท

ต่อจากนั้นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกต่อไป

โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากกองทัพบก และกองทัพบกได้เสนอขออนุมัติต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด

10. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 กรมแพทย์ทหารบก ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ กท 0329/11768 ลง 8 กรกฎาคม 2517 เรื่องการขอสมทบเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อขอให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าสอบสมทบเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งจะเริ่มในปลายปีการศึกษา 2523 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือตอบกรมแพทย์ทหารบก ตามหนังสือที่ สร.ทม. 0801/16685 ลง 29 สิงหาคม 2517 ว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเรื่องนี้ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว ยินดีให้ความร่วมมือตามที่ขอมา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2517 เห็นชอบด้วยแล้ว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2518 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2518 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 119 วันที่ 24 มิถุนายน 2518 หน้า 186

11. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2517 กรมแพทย์ทหารบก ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ กท 1329/16410 ลง 11 กันยายน 2517 เรื่องขอให้ยืนยันในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะผลิตนักศึกษาชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตอบยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะจัดส่งนักศึกษาที่สำเร็จชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ปีที่ 2 ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีละ 32 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเริ่มรับนักศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือตอบกรมแพทย์ทหารบกตามหนังสือที่ สร.ทม.0410/4888 ลง 2 ตุลาคม 2517 ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดำเนินการเริ่มรับนักศึกษาชั้นเตรียมแพทยศาสตร์เข้าศึกษาปีละ 32 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นไป เพื่อผลิตนักศึกษาชั้นเตรียมแพทยศาสตร์

ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

12. กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2517 มีเสนาธิการทหารเป็นประธาน โดยได้เชิญผู้แทนกองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ พลโท ประสงค์ โปธิทัต เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้เป็นผู้แทนกองทัพบกเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาต่างๆ ดังนี้

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ควรจะขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยใด
2. งบประมาณให้พิจารณาว่าจะใช้เป็นจำนวนเท่าใด และใช้งบประมาณจากราชการใด
3. จำนวนการผลิตในแต่ละปี และการแบ่งสรรให้กับเหล่าทัพ

ผลการประชุมปรากฏว่า

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้ขึ้นอยู่กับกองทัพบก และให้กรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยเจ้าของโครงการ
2. งบประมาณสนับสนุนโครงการ ปี 2518 ให้ใช้งบประมาณงบเสริมสร้างกำลังกองทัพ ปี 2518 เป็นต้นไป ให้ตั้งไว้เป็นส่วนรวมในงบส่วนกลางของกระทรวงกลาโหม แล้วจัดสรรให้กองทัพบกต่างหากจากงบปกติของกองทัพบก ตามจำนวนที่กองทัพบกต้องการแต่ละปี สำหรับจำนวนงบประมาณที่ต้องการให้เป็นไปตามจำนวนที่ได้เสนอไว้ในโครงการที่ได้เสนอขึ้นมาแล้ว

3. การผลิตแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าปีละ 32 คน ตามที่เสนอไว้ในโครงการ และแบ่งสรรให้เหล่าทัพดังนี้ กองทัพบกปีละ 18 คน กองทัพเรือปีละ 5 คน กองทัพอากาศปีละ 9 คน

13. สภากลาโหมได้ประชุมครั้งที่ 11/17 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2517 ได้พิจารณาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มีมติรับหลักการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามที่กองทัพบกเสนอ และให้สังกัดกองทัพบก สำหรับงบประมาณในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเฉพาะในปี 2518 ให้ใช้งบเสริมสร้างกำลังกองทัพ ปี 18 ของกองทัพบกที่จัดสรรไว้แล้ว ส่วนงบประมาณสำหรับโครงการในปีต่อไป คือปี 2519 - 2523 ให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานุมัติหลักการ และขอผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินการจนครบโครงการโดยแยกตั้งงบไว้ต่างหากจากงบเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทำนองเดียวกับโครงการแผนที่รูปถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร และให้กองทัพบกเป็นเจ้าของ

เรื่องดำเนินการในเรื่องเสนอของงบประมาณต่อไป อนึ่งกองทัพบกได้กำหนดให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก ตามบันทึกข้อความกรมยุทธการทหารบก ที่ กท 0317/2619 ลง 19 ธันวาคม 2517 เรื่องโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

14. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานวิทยาลัย ณ ชั้น ๗ ตึกตรวจโรค โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2517 เวลา 15.45 น. ในขณะที่ยพลตรี ยง วัชรคุปต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในพิธีนี้ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช มาเป็นประธานในพิธี

15. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2517 กระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือถึงทบวงมหาวิทยาลัยตามหนังสือที่ กท 0315/2127 ลง 23 ธันวาคม 2517 เรื่องขอทำความตกลงเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อขอขึ้นยื่นในการทำความตกลงกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนราชการทั้งสองของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเกี่ยวกับ

- 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นผู้ดำเนินการให้การศึกษาระดับเตรียมแพทยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี โดยจะดำเนินการวิธีเช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และต้องเป็นชาย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม จำนวนปีละ 32 คน เพื่อส่งมาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- 2) การสอบสมทบของนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐได้ตอบรับกระทรวงกลาโหมว่าจะดำเนินการให้ตามที่ได้ออกตกลงไว้ ตามหนังสือที่ สร.ทม. 0203/1368 ลง 4 กุมภาพันธ์ 2518

16. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2518 กระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีนครี ตามหนังสือที่ กท 0301(02)/219 ลง 10 กุมภาพันธ์ 2518 เรื่องขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนายกรัฐมนตรีนครีได้พิจารณาแล้ว ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาก่อน

17. คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ได้พิจารณาแล้ว มีมติตามหนังสือที่ สร.0502/5738 ลง 17 กันยายน 2518 เรื่องโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดังนี้คือ

- 1) ในหลักการเห็นด้วยกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าของกรมแพทยทหารบก
- 2) ขอให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการนี้ในรายละเอียดต่อไป
- 3) เพื่อรักษามาตรฐานของแพทย์ที่จะจบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านี้ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานของแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่น เห็นว่าควรให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแห่งนี้สอบรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับการสอบไล่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตลอดไปด้วย

คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีให้มีมติตามที่เสนอ

18. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทยทหารบก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการบริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ สร.0202/20587 ลง 15 ตุลาคม 2518 เรื่องโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทยทหารบก

19. ต่อมากระทรวงการคลังได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518 เกี่ยวกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทยทหารบก

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 ลงมติให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทยทหารบก คงดำเนินการต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ สร.0202/556 ลง 14 มกราคม 2519 เรื่องโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ของกรมแพทยทหารบก

20. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2519 สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีคำสั่งที่ 393/2519 ลง 18 พฤษภาคม 2519 เรื่องแต่งตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า กรรมการประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ และคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ และเลขาธิการ คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

21. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2519 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกคำสั่งที่ 914/2519 ลง 13 สิงหาคม 19 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิถี จึงเจริญ ประธานอนุกรรมการ พันเอก สฤษดิ์วงศ์ วงศ์ถ้อยทอง รองประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทา ดิตตะสิริ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ตูจินดา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิเชียร ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยะเวชกุล พันเอกหญิง มยุรี พลางกูร พันเอก อโณทัย แยมี่ยม พันโท กนกโรส หงษ์ทอง และพันโทหญิง ัญญฐพร อำพันวงษ์ อนุกรรมการ คณะกรรมการนี้มีหน้าที่พิจารณาหลักสูตร กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

22. คำย่อของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

กองทัพบกได้รายงานกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 ตามบันทึกข้อความ ที่ กท 0323/5255 ลง 20 เมษายน 2519 ขออนุมัติใช้คำย่อของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าว่า "วพม." และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ใช้คำย่อของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าว่า "วพม." เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2519 ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความของกรมสารบรรณทหารบก ที่ กท 0323/7030 ลง 1 มิถุนายน 2519

23. คำสั่งในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งต่างๆ ดังนี้

- 1) คำสั่งกระทรวงกลาโหม เฉพาะ ที่ 75/18 ลง 16 มิ.ย. 18 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ครั้งที่ 122
- 2) คำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 77/18 ลง 24 มิ.ย. 18 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ครั้งที่ 147
- 3) คำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 88/18 ลง 16 ก.ค. 18

เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นที่ 1

4) คำสั่งกองทัพบก เฉพาะ ที่ 134/18 ลง 30 พ.ย. 18

เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นที่ 2

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซึ่งมีคำย่อว่า “วพม.” ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก โดยวิทยาลัยนี้ สามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์ทหารรุ่นที่ 1 เข้าศึกษาได้ในปี

การศึกษา 2520 ในสมัยที่ พลโท ประณต โปธิทัต เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี ยง วัชรคุปต์ เป็นรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี สมาน หัซยกุล เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก โดยมี พลตรี สอาด ประเสริฐสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย